



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทุกฉบับ ทุกช่อง มติชนออนไลน์ ผู้จัดการ ออนไลน์	<p>วันมหิดล</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม องค์กรต่าง ๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล และกล่าวสดุดีว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ สธ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน ในบริเวณกระทรวง เพื่อน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์</p>
ผู้จัดการออนไลน์ สำนัก ข่าวไทย	<p>ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. ยาฯ ว่า หลังจากทยอยแก้ไขร่างฯ ตามที่กลุ่มเภสัชกรเสนอ ทั้งเรื่องวิชาชีพที่จ่ายยา และการแบ่งประเภทยาเป็น 3 กลุ่ม ตามหลักสากล ได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวให้รมว.สธ.แล้ว ส่วนการเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาต้องส่งตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ก.ย. ซึ่งไม่ทันจึงเชื่อว่าจะพิจารณาไม่ได้ภายในสัปดาห์นี้</p>
มติชน ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า เดลินิวส์ M2F เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก ศูนย์ข่าวแชนิฟิค เดลินิวส์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษก วิป สนช. กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 เพื่อใช้ทางการแพทย์ ว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด, ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด และร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลฯ รวม 3 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดมาก และแต่ละประเด็นยังมีความเห็นต่างกันมาก จึงเป็นห่วงว่าจะพิจารณาไม่ทันในสมัยนี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีข้อเสนอให้เสนอเป็นร่างกฎหมายอีกฉบับต่างหาก เพื่อให้กัญชาใช้ในการแพทย์ได้ ดังนั้น สนช.จะหารายชื่อให้ได้ 20 รายชื่อ เพื่อเสนอร่างกฎหมายตามเนื้อหาดังกล่าวให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ด้วย แต่หากใช้มาตรา 44 ปลดล็อกก็สามารถทำได้ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นายศิรินทรียา สิทธิชัย เลขานุการ ป.ป.ส. กล่าวว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยธ. มอบหมายให้ ป.ป.ส. ศึกษาความเป็นไปได้การเสนอใช้มาตรา 44 ปลดล็อกให้สามารถใช้กัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย คาดว่าภายใน 7-10 วันนี้จะเสนอรายละเอียดให้ คสช.พิจารณาได้</p> <p>-เสนอข่าว วันนี้ (25 ก.ย.) นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ ตำนวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม จะแถลงข่าวเรื่องการรับมอบกัญชาของกลางสำหรับการวิจัยและพัฒนาเป็นสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ พร้อมบรรยายสรุปโครงการวิจัยและพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า หากประเทศไทยปลดล็อก "กัญชา" ใช้ทางการแพทย์ จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้หลายอาการ หลายกลุ่มโรค มีข้อเสียเรื่องเดียว คือ ระวังใช้ผิดวัตถุประสงค์
<p>chachoengsaonews</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิทย์ โผ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สธ.จัดสรรงบประมาณ 22 ล้านบาทให้กับรพ.เพื่อก่อสร้างกำแพงป้องกันปัญหาน้ำท่วม ความสูงประมาณ 2 เมตร เสริมความแข็งแรงด้วยระบบเสาเข็ม ต้านทานกระแสน้ำป่า คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2562 สำหรับช่วงกำลังก่อสร้าง หากมีปัญหาน้ำท่วมในรพ. จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเนื่องจากมีแผนเคลื่อนย้ายยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปอาคารคลังและพัสดุ เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง 2 เมตร ส่วนระบบไฟฟ้าได้ย้ายจากชั้น 1 ไปอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร 6 ชั้น และระบบน้ำประปา ได้ย้ายไปที่อาคารกรองน้ำยกพื้นสูง 2 เมตร นอกจากนี้ ยังมีแผนเผชิญเหตุ 3 ระดับ อ้างอิงตามสถานการณ์น้ำที่จุดตรวจวัดระดับน้ำได้สะพานคลองวังยาว หากถึงจุดวิกฤตจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกนอกพื้นที่ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. กล่าวว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ 17 ส.ค. - 24 ก.ย. 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินถล่มในพื้นที่ 23 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ปก.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหายทุกด้าน</p> <p>ด้าน นายกมล เขียววงศ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นห่วงผลกระทบจากอากาศมีความชื้นสูง เชื้อไวรัสและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี อาจทำให้ผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือภูมิคุ้มกันต่ำลงเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และปอดบวมได้ง่าย และขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในช่วงฝนตกหนัก โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะ ควรลดความเร็ว หลีกเลี่ยงการแข่ง ประเมินสถานการณ์ก่อนขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขัง</p>
เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ เว็บไซต์ thaigov.go.th	<p>ดูแลสุขภาพช่วงมรสุม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย.นี้ จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้ทุกภาคมีฝนตกต่อเนื่อง ได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขเตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันตามแผนที่วางไว้ คือ การป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้เกิดรับผลกระทบ สำรวจความแข็งแรงของอาคาร หลังคา ป้ายประกาศ ไฟส่องสว่าง ตัดแต่งต้นไม้ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตัน ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรองในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู ให้พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>และเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในท้องนาและในบริเวณที่โล่งแจ้ง ควรหาที่หลบที่ปลอดภัยโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669</p>
<p>สำนักข่าวไทย มติชน</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ช่อง 9 TNN thailand</p> <p>สปริงนิวส์</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคที่มากับน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีฝนตกหนักสลับอากาศร้อน บางพื้นที่อากาศหนาว พบโรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมีเด็กป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงเข้ารับการรักษาในคลินิกประมาณ 131,000 รายต่อปี และเข้ารับการรักษาในรพ. 56,000 รายต่อปี โดยโรคอุจจาระร่วงที่พบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักเกิดจากเชื้อไวรัส สถานที่ที่พบมาก คือ สถานสงเคราะห์เด็ก นอกจากนี้ อาจพบการติดเชื้อได้ในผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ขอเตือนว่าไม่ควรกินยาหยุดถ่ายหรือกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น ให้ดื่มสารละลายโออาร์เอส แต่หากอาการรุนแรง มีไข้สูง ให้รีบพาไปพบแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นพ.สจ.สระบุรี เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังเสี่ยงต่อการเกิดโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อูจจาระร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดบวม โรคหัด โรคไขเลือดออก และโรคฉี่หนู ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือการแช่น้ำนาน ๆ ถ้ามีบาดแผลตามร่างกายควรลงน้ำ ถ้ามีอาการไข้ให้รีบไปพบแพทย์
ไทยรัฐ คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง	ประชุมวิชาการสนับสนุนบริการสุขภาพ -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานวิชาการสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
สยามรัฐ	รพ.สต.ติดตาม -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ รพ.สต.ติดตามดีเด่นระดับเขต โดยมี รพ.สต.ปากอ อ.เมืองพังงา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต และมีรพ.สต.ใน จ.พังงา ซึ่งผ่านการประเมินรวมทั้งหมด 17 แห่ง ร่วมรับเข็ม โดย จ.พังงา ตั้งแต่ปี 2560-2561 มีรพ.สต.ติดตามดีเด่นระดับจังหวัด 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.1
กรมประชาสัมพันธ์	โรคไขเลือดออก -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันโรคไขเลือดออก เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในหลายจังหวัด อาจเกิดน้ำท่วมขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายข้อมูลจากสำนักโรคบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-18 ก.ย. 2561 พบผู้ป่วย 57,129 ราย เสียชีวิต 71 ราย จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกอย่างเข้มข้น และประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนดูแลป้องกันตัวเอง ทายากันยุง นอนในมุ้ง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข่าวสด	วิธีป้องกันสัตว์มีพิษ -เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริภูวัตตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำประชาชนใช้หลักปฏิบัติ 5 ข้อ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ดังนี้ 1.ทำความสะอาดมูมอับ ซอกหลืบ โดยสวมถุงมือยางและรองเท้าบูตป้องกันถูกสัตว์มีพิษกัด 2.ตรวจสอบมูมอับหรือกองวัสดุ โดยใช้ไม้ยาวหรือท่อพลาสติกเคาะตามพื้นเพื่อให้สัตว์มีพิษหนีออกจากที่ซ่อน 3.ช่อมแซมจุดแตกรั่ว รอยต่อหรือซอกที่เกิดจากการทรุดตัวของดิน ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ 4.หลีกเลี่ยงการเก็บกวาดหรือทำความสะอาดภายนอกตัวบ้านในเวลากลางคืน และ 5.หากพบงูให้อยู่นิ่ง ๆ คอยดูท่าทีและขยับออกห่างอย่างช้า ๆ แล้วรีบแจ้งสายด่วน 199 ส่วนภูมิภาคให้แจ้งสายด่วน 191 หรือหน่วยกู้ภัยในพื้นที่
ข่าวสด มติชนออนไลน์ M2F ไอ.เอ็น.เอ็น เพจ Drama-addict	อุบัติเหตุรถกัญญ์ -เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลของหน่วยกู้ภัยลือชา ท่าวังทอง จ.พะเยา ชนต้นไม้ริมถนน บริเวณถนนสายลำปาง-พะเยา ชนขึ้น อ.งาว จ.ลำปาง เป็นเหตุให้ นางอังสุมาลิน รักษาดี อายุ 43 ปี น.ส.พัชริดา หงษา อายุ 21 ปี พยาบาล รพ.พะเยา และนายพงศ์พิสุทธิ์ ศรีพรม อายุ 22 ปี คนขับรถกัญญ์ เสียชีวิตรวม 3 คน โดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้นำตัวผู้ป่วยไปส่งที่ จ.อุทัยธานี ระหว่างขับรถกลับได้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
สยามกีฬา คอลัมน์ สำรวจนवलจันทร์	E-SPORT -เสนอบทความว่า กรณีกกรมสุขภาพจิตเห็นว่า E-SPORTS ไม่เหมาะที่จะยกระดับให้เป็นกีฬา เนื่องจากเป็นผลเสียระยะยาวกับเด็กเยาวชน แต่ในมุมของโลกปัจจุบันที่เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันทั่วโลก มีการแข่งขันที่เป็นระบบ มีการตอบสนองกว้างขวาง ก็ควรผลักดันให้อยู่ในหมวดกีฬา มีเป้าหมายให้เด็กที่เก่งด้านนี้ได้พัฒนาความสามารถของตนเพื่อสร้างรายได้ในระดับมืออาชีพ ซึ่งกรมสุขภาพจิตทำหน้าที่เตือนภัยได้ แต่ไม่ควรตัดสินว่าถ้า อี-สปอร์ต เป็นกีฬา จะยิ่งเปิดช่องให้เด็กติดเกมและเป็นปัญหาสังคมในอนาคต ส่วนกกท.ก็ทำหน้าที่ส่งเสริมกีฬาให้กว้างไกล โดยกรองวิธี กรองระบบให้เหมาะสม เช่น จัดให้เป็นสายกีฬาอาชีพ แข่งเพื่อสร้างรายได้ กำหนดคุณสมบัติเกณฑ์นักกีฬาให้ชัด ระหว่างเด็กเล่นวีดีโอเกมกับนักกีฬาอี-สปอร์ต
โพสต์ทูเดย์	โรคซึมเศร้าในเด็กติดเกม -เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า มีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า ภาวะซึมเศร้าถูกพบร่วมกับอาการติดเกมหรือติดโลกออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถหามาตรการป้องกันได้โดย วางกติกากาการใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกัน โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ต้อง 3 ไม่ คือ ต้องกำหนดเวลาเล่น ต้องตกลงโปรแกรมให้กับลูก ต้องเล่นกับลูกบ้าง ไม่เป็นตัวอย่งที่ผิด ไม่เล่นในเวลาครอบครัว และไม่ใช้ในห้องนอน

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ,มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>สมุนไพรรักษาเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.อาสาฬหา เชาวน์เจริญ เกษีกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี เป็นโรคเบาหวาน ความดันไขมัน หัวใจ เข้ารับการรักษาด้วยอาการระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเพียง 50 มก./ดล. จากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยรับประทานสมุนไพรรักษาเบาหวาน หรือ หนานเฉาเหว่ย เพื่อลดปริมาณน้ำตาลในเลือด โดยในวันเกิดเหตุผู้ป่วยฉีดยาเบาหวานช่วงเช้า รับประทานยาเบาหวานก่อนมื้ออาหาร ร่วมกับจิบน้ำป้าซาเหงาไปประมาณ 3 แก้วกาแฟ และกินข้าวเช้าตามปกติ กระทั่งน้ำตาลตก ญาติต้องช่วยนำส่ง รพ. ทั้งนี้ ช่วงที่รับประทานผู้ป่วยรู้สึกปีสภาวะบ่อย ขาที่เคยบวมยุบลง ค่าความดันโลหิตปกติ จึงฝากเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ ความดัน เบาหวาน ควรใช้ยาตามแพทย์สั่งเป็นหลัก และศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนรับประทานสมุนไพรรักษาเบาหวาน สำหรับสมุนไพรรักษาเบาหวาน แนะนำรับประทานเป็นอาหาร เช่น ร่องกระทงหอมกแทนใบยอ ย่าดอกขจรใส่ดอกป้าซาเหงา กรณีกินเป็นยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือกินบำรุงร่างกาย แนะนำกินวันละ 1-2 ใบ 2-3 วันกินครั้ง ไม่แนะนำให้กินทุกวัน หรือกินต่อเนื่อง</p>
มติชน	<p>อพยพนกพิราบ</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. เปิดเผยว่า ได้กำชับ 50 เขตสำรวจพื้นที่พร้อมตัดวงจรการให้อาหารนกพิราบเด็ดขาด โดยผู้ให้อาหารนกจะมีโทษตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2560 ส่วนผู้จำหน่ายอาหารนกมีโทษตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากเขาไปหนัก ขณะนี้ ให้เขตพระนครกวาดขันตติบายเตือนหลายภาษา พร้อมทั้งประสานกับบริษัททัวร์ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทัวร์ห้ามให้อาหารนกเด็ดขาด และได้เริ่มเคลื่อนย้ายนก 200 ตัว ไปยังพื้นที่ศูนย์กักกันสัตว์ จ.พระนครศรีอยุธยา และสถานพักพิง จ.ปทุมธานี ส่วนในระยะยาวกทม.จะจัดหาสถานพักพิงของตนเอง ทั้งนี้ ได้ประสานเขตที่ประสบปัญหาทำแผนเคลื่อนย้ายก่อน อาทิ ทำน้ำสาหร ใต้สถานีบีทีเอสสาทรและวัดข้างเคียง ได้ทางด่วนเขตราชเทวี ฯลฯ คาดจะเริ่มสิ้นเดือนก.ย.นี้</p>
มติชนออนไลน์	<p>ขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายพานิชย์ เจริญเผ่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย ว่า การขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพต้องอาศัยการพลังจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งตามแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนไทยมีความรอบรู้สุขภาพระดับดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 25</p> <p>ด้านนพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับคนไทยทุกคน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีสมวัยในทุกช่วงชีวิต และเป็น 1 ใน 10 ของประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เป็นตัวช่วยให้ประชาชนไทยรู้เท่าทันสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารและสุขภาพของตนเอง สามารถถลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น กรมฯ จึงลงนามความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับ 8 องค์กร ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมพลธิการทหารบก กรมการขนส่งทหารบก ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมหมออนามัย</p>
ข่าวสด	<p>คลินิกดูแลผู้ป่วยโรคฮิต</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคฮิตและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย กล่าวว่า แม้จำนวนผู้ป่วยโรคฮิตและปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ต้องพักรักษาในรพ.จะลดลง แต่ภาพรวมพบคนไข้เสียชีวิตมาก เพราะผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่ผ่านมา สธ. สปสช. และเครือข่าย ได้จัดประชุมต่อเนื่องทุกปี เพื่อหาแนวทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาลระดับชุมชน โดยปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 1,415 แห่ง ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยโรคฮิตในรพ.ใหญ่ ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ต้องรอคิวนาน และยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่ใช้ในการรักษาได้มากขึ้น โดยหลังจัดตั้งเครือข่าย สามารถลดจำนวนผู้ป่วยต้องมานอนที่รพ.ลงกว่า 17,585 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.9</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
IG	โฆษณาเครื่องดีมีแอลกอฮอล์ - ผู้ใช้ IG ชื่อ knoc_barbieme โปสต์ภาพพระบุแคบชั้นว่า งานหน้าม้า จ้างมาเที่ยวผับ (ดีมีเหล้าฟรี มาเยอะๆ ยิ่งดี) 3 ชั่วโมง 200 บาท
เพจกระทรวงสาธารณสุข	อ้างสรรพคุณยาเกินจริง - ผู้ใช้เฟซบุ๊กส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ ห้างขายยาอุดมสุขโฮสเทล ยาประดง 108 ตั้งอยู่ 569 ถ.โชคชัย ซ.สว่างอารมณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ขายยาชุด ระบุสรรพคุณ รักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เหน็บชา เส้นตึง กระตุกทับเส้น ปวดขา ปวดข้อ กระตุกเสื่อม ไช้อักเสบ จดทะเบียนเลขที่ G754/2560
ผจก.ออนไลน์	บริการสาธารณสุขพื้นที่สูง - เสนอสรุปข่าว สธ. ออกหน่วยบริการเชิงรุกในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อดูแลสุขภาพคนบนดอยสูง ที่สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านน้ำบ่อสะเป่ และรพ.สต.แม่ละนา สาขาไม้ลั่น อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch